

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri

Giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri luôn được Thường trực HĐND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần làm tốt và theo đến cùng để mọi ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được giải quyết.



Nghị quyết của HĐND tỉnh đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nhất là doanh nghiệp chế biến nông sản. Trong ảnh: Các đồng chí lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh kiểm tra sản xuất tại Công ty Cổ phần Chế biến nông sản NW Gia Bảo (cụm công nghiệp Quỳnh Giao, huyện Quỳnh Phụ).

Ngày từ năm đầu của nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại một số địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Hình thức giám sát cũng có nhiều đổi mới, thay vì chỉ giám sát qua báo cáo, nghe lãnh đạo đơn vị, địa phương giải trình tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh đã đi khảo sát thực tế, mời cả cử tri đi có ý kiến tới dự hội nghị để nghe kết quả giải quyết của sở, ngành liên quan. Đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh trong buổi giám sát theo ý kiến cử tri phản ánh doanh nghiệp

gây ô nhiễm môi trường tại thành phố Thái Bình, thay vì vào doanh nghiệp đồng chí đã đến nhà một số hộ dân bị ảnh hưởng để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, "mắt thấy, tai nghe" doanh nghiệp "bức tử" môi trường như thế nào. Hay khi giám sát ý kiến cử tri liên quan đến giải quyết chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng tại xã Hồng Thái (Kiến Xương), đồng chí Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã mời cử tri có ý kiến tới cùng dự hội nghị, cùng chất vấn với cấp ủy, chính quyền huyện, xã, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm ra đầu là nguyên nhân dẫn đến kiến

nghị chưa được giải quyết thỏa đáng. Ông Vũ Mạnh Hiến, xã Hồng Thái (Kiến Xương) cho biết: Khi biết tôi đi dự hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh, gia đình liệt sĩ Tạ Xuân Thiêm, xã Hồng Thái đã nhờ chuyển kiến nghị xem xét, công nhận Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho mẹ đồng chí Thiêm. Kiến nghị của tôi đã được tiếp nhận, nhiều lần các cấp, các ngành đã về làm việc với tôi và gia đình liệt sĩ Thiêm nhưng chưa có kết quả. Sau khi Thường trực HĐND tỉnh về giám sát có mời cả tôi cùng tham dự, cho tôi phát biểu ý kiến. Đến nay, gia đình đã được hưởng dẫn hoàn thiện thủ tục, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin hướng

dẫn của cấp trên để giải quyết thỏa đáng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố đã tổ chức nhiều đợt giám sát chuyên đề giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thông qua giám sát đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành chức năng trong việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cụ thể, rõ ràng. Trong quá trình giải quyết những vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực hoặc những vấn đề bất cập, vướng mắc kéo dài đã có sự phối hợp tốt hơn giữa các sở, ngành, địa phương; nhiều vấn đề cử tri, dư luận quan tâm hoặc kiến nghị nhiều lần, kéo dài được UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung giải quyết thấu đáo, dứt điểm, đáp ứng được nguyện vọng, mong mỏi của cử tri. Điển hình như kiến nghị về tình trạng bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường ở một số địa phương nay đã cơ bản được xóa bỏ; kiến nghị tình trạng xe "né" trạm cân gây hư hỏng đường giao thông của các xã Đông Giang, Đông Vinh (Đông Hưng) sau khi đại biểu chất vấn tại kỳ họp cũng giảm rõ rệt; hay kiến nghị của đại biểu cử tri tăng kinh phí hỗ trợ cho các xã khó khăn về dịch nông thôn mới được tỉnh tiếp nhận và quyết định tăng mức hỗ trợ từ 3,5 tỷ đồng lên 6 tỷ đồng/xã... Ông Trần Văn Việt, xã Đông Giang (Đông Hưng) thì các xe tải nuôi đười ươi "né" trạm đi vào đường liên xã Đông Xuân, Đông Vinh, Đông Giang khiến mặt đường bị hư hỏng nặng. Chúng tôi đã kiến nghị với đại biểu HĐND tỉnh, rất mừng là đến nay tình trạng này đã giảm, mặt đường cũng đã được làm lại thuận tiện cho bà con đi lại.

Đồng chí Vũ Xuân Hùng, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện Quỳnh Phụ



Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, hầu hết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được đại biểu HĐND và lãnh đạo các ngành trả lời trực tiếp ngay tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Các kiến nghị còn lại, Thường trực HĐND huyện thông qua gửi và đề nghị các cơ quan có liên quan khẩn trương trả lời để thông báo cho cử tri. Cũng trong thời gian qua, Thường trực HĐND huyện còn giữ mối liên hệ chặt chẽ với UBND huyện để giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo và những bức xúc mà cử tri quan tâm giữa hai kỳ họp. Do vậy, trên 65% ý kiến, kiến nghị của cử tri được xem xét, giải quyết đúng luật, đã củng cố được niềm tin của cử tri với cơ quan dân cử.

Bà Đào Thị My, phường Trần Hưng Đạo (thành phố Thái Bình)



Hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Bitexco Nam Long hàng ngày đều tạo tiếng ồn lớn, phát sinh nhiều bụi bẩn, đổ nước thải chưa được xử lý qua khu dân cư làm đảo lộn cuộc sống, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân sống quanh đó. Sau nhiều lần kiến nghị, lần đầu tiên và cũng thật sự bất ngờ chúng tôi được đón lãnh đạo HĐND tỉnh vào tận nhà để "mục sở thị", lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Chúng tôi mừng và đánh giá cao việc gần dân, sát dân của lãnh đạo HĐND tỉnh song cũng mong HĐND tỉnh sớm vào cuộc đi dời nhà máy ra nơi khác, trả lại môi trường trong lành cho người dân.

Nhân rộng mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng

Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT) thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân, thời gian qua, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã, đang phát triển, nhân rộng các mô hình tư vấn, chăm sóc sức khỏe NCT trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo thống kê của ngành dân số, năm 2018, số người trên 60 tuổi của tỉnh là 385.097 người. Đến hết tháng 6/2019, con số này là 341.048 người, trong đó số người trên 65 tuổi đạt cao nhất với 236.364 người. Phần lớn NCT không có thu nhập thường xuyên, phải sống dựa vào con cháu. Cùng với đó, gánh nặng bệnh tật khiến cho cuộc sống NCT gặp nhiều khó khăn.



Người cao tuổi khám chữa bệnh tại trạm y tế.

Được triển khai từ năm 2017, để án chăm sóc sức khỏe NCT giai đoạn 2017 - 2025 đã và đang phát huy hiệu quả. Để án được thực hiện ở 286 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, thực

THÁI BÌNH Công tác dân số trong tình hình mới

Ngày 25/12/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21, ngày 11/1/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã ban hành Kế hoạch số 61-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 21. Theo đó, Thái Bình đề ra mục tiêu: duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng, thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý; nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển đất nước nhanh, bền vững; phấn đấu đến năm 2030 duy trì vững chắc mức sinh thay thế (bình quân mỗi phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có 2 con), quy mô dân số 1,83 triệu người.

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Kế hoạch số 61-KH/TU, công tác dân số - KHHGD của Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Năm 2018 là năm thứ 18 Thái Bình duy trì được mức sinh thay thế (2 con/bà mẹ). Tỷ số giới tính khi sinh 110,6 nam/100 nữ (năm 2018), giảm 0,5 điểm phần trăm so với năm 2017. Tuổi thọ bình quân đạt 75 tuổi, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đều được tiếp cận thuận tiện với các biện pháp tránh thai hiện đại. Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã chủ động, tích cực tham mưu cho Sở Y tế và UBND tỉnh phê duyệt các đề án nâng cao chất lượng dân số: đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, đề án tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ dân số - KHHGD cho vị thành niên, thanh niên.

Cùng với đạt các chỉ tiêu đề ra, công tác phối hợp giữa các ngành thành viên ban chỉ đạo công tác dân số - KHHGD từ tỉnh đến cơ sở, trong đó nổi bật là các cơ quan như Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình... trong các hoạt động thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW; các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, quy định của địa phương, phản ánh các hoạt động về công tác dân số trong tình hình mới được thực hiện chủ động, thường xuyên. Đặc biệt, năm 2018 hoàn

thành việc sáp nhập trung tâm dân số - KHHGD huyện vào trung tâm y tế huyện, chuyển về trực thuộc Sở Y tế quản lý, thành lập phòng dân số - truyền thông giáo dục sức khỏe thuộc trung tâm y tế; 286/286 cán bộ chuyên trách dân số xã là chức danh của trạm y tế (chức danh 6); trên 2.690 cộng tác viên y tế - dân số. Các hoạt động chuyên môn cũng được triển khai tích cực và đã đạt được những kết quả quan trọng. Các mô hình nâng cao chất lượng dân số bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực. Thành lập mới 64 câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 20 câu lạc bộ các bà mẹ có con tuổi vị thành niên, thanh niên, 41 câu lạc bộ các bạn gái tiêu biểu. Duy trì hoạt động các câu lạc bộ tại 16 xã thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiến hơn nhân, 157 xã thực hiện mô hình kiểm soát mắt cân bằng thị lực khi sinh, 83 xã thuộc đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển. Chương trình sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh tiếp tục được triển khai tại Bệnh viện Phụ sản và Trung tâm sàng lọc chẩn đoán trước sinh và sơ sinh (Bệnh viện An Đức). Toàn ngành đã tổ chức gần 1.300 hội nghị truyền thông, hội chuyên đề về các vấn đề công tác dân số trong tình hình mới ở các xã, phường, thị trấn thu hút hàng vạn đối tượng là cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia đồng thời tổ chức tập huấn cho bị thư chi bộ, thôn trưởng, tổ trưởng tổ dân phố, trạm

trưởng trạm y tế xã về công tác dân số trong tình hình mới; tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố kiêm cộng tác viên dân số... Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân số - KHHGD của Thái Bình đang phải đối mặt với nhiều thách thức. Tỷ lệ người cao tuổi chiếm tỷ lệ trên 14% dân số; số năm sống khỏe còn thấp. Tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên ngày càng tăng (5 tháng đầu năm 2019 là 19,9%) trong đó có gần 300 cặp vợ chồng là cán bộ, đảng viên mang thai, sinh con thứ ba trở lên. Tỷ số giới tính khi sinh giảm nhưng vẫn ở mức cao. Tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt là ở lứa tuổi vị thành niên và thanh niên có chiều hướng tăng. Tỷ lệ xét nghiệm chẩn đoán sàng lọc trước sinh và sơ sinh còn thấp. Để từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh sẽ tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan triệ và triển khai tinh thần, nội dung của Nghị quyết số 21-NQ/TW, Nghị quyết số 137/NQ-CP, Kế hoạch số 61-KH/TU sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, tập huấn cán bộ các cấp theo định hướng dân số và phát triển, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến các xã, phường, thị trấn; phát huy tối đa sự chủ động của địa phương, đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động

mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, bảo đảm quyền và trách nhiệm trong việc sinh con và nuôi dạy con tốt. Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các biện pháp tránh thai và dịch vụ KHHGD an toàn, hiệu quả, đa dạng, thuận tiện với chất lượng ngày càng tốt hơn cho các đối tượng, bảo đảm thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch. Thúc đẩy công ứng PTTT tiếp thị xã hội, xã hội hóa. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác dân số, các mô hình, đề án tại cấp huyện, xã. Đặc biệt là tăng cường hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, thanh tra chuyên ngành các vi phạm pháp luật về lựa chọn giới tính thai nhi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Thực hiện quản lý chương trình dân số - KHHGD trên cơ sở triển khai phân mềm kho dữ liệu điện tử tại cấp xã. Đẩy mạnh hiệu quả của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số như: chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, tư vấn và khám sức khỏe tiến hơn nhân, đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển, chương trình tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn Thái Bình.

BSC/KI NGUYỄN VĂN PHONG
(Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh)



Tư vấn cung cấp kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình cho phụ nữ.

hiện chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2017 - 2020 tập trung triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng, tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi, tổ chức khám sức khỏe định kỳ, tăng cường nguồn lực khám chữa bệnh cho NCT tại các cơ sở y tế. Giai đoạn 2 từ năm 2021 - 2025, đẩy mạnh các hoạt động trong giai đoạn 1, nhân rộng các mô hình chăm sóc sức khỏe dài hạn cho NCT, ưu tiên các mô hình chăm sóc sức khỏe NCT tại cộng đồng. Thực hiện đề án, thời gian qua, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức khám, tư vấn và cấp thuốc bổ miễn phí cho người NCT tại các xã trên địa bàn tỉnh. NCT được khám nội khoa, tim mạch, mắt, tai mũi họng, tư vấn kiến thức về chăm sóc sức khỏe, điều trị một số bệnh thường gặp đối với NCT như: tiểu đường, huyết áp, tim mạch và chế độ dinh dưỡng. Cùng với việc tổ chức các đợt khám sức khỏe miễn phí tại địa phương, từ

năm 2010 - 2016, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đã triển khai mô hình câu lạc bộ (CLB) chăm sóc sức khỏe NCT tại 26 xã. Đến nay, Chi cục đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả của 109 CLB chăm sóc sức khỏe NCT. Trong năm 2019, Chi cục tiếp tục duy trì và phát triển các CLB đã thành lập, đồng thời mở rộng thêm 16 CLB mới, trung bình mỗi CLB có từ 100 - 150 hội viên. 6 tháng đầu năm 2019, Chi cục đã phối hợp với trung tâm y tế 8 huyện, thành phố tổ chức 23 hội nghị truyền thông trực tiếp, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt CLB cho gần 3.500 người là lãnh đạo địa phương, hội viên CLB NCT về các nội dung: công tác dân số trong tình hình mới, thích ứng với già hóa dân số, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về NCT, trách nhiệm của cá nhân, gia đình, xã hội trong việc chăm sóc NCT, phát huy vai trò của NCT trong việc vận động con cháu thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGD. Tham gia các CLB, NCT được giao lưu văn nghệ, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn nhau, tập các bài tập nâng cao

sức khỏe về thể chất như: Aerobic, thái cực quyền... Ngoài ra, NCT còn được đáp ứng đầy đủ nhu cầu khám chữa bệnh với chất lượng ngày càng cao, chi phí và hình thức phù hợp, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe NCT, thích ứng với giai đoạn già hóa dân số, góp phần thực hiện chương trình hành động quốc gia về NCT, chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản, chiến lược quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đã hơn 1 năm nay, ông Nguyễn Văn Trần, 65 tuổi, xã Vũ Hòa (Kiến Xương) gần bó với các buổi sinh hoạt của CLB chăm sóc sức khỏe NCT của xã. Từ khi tham gia vào CLB, ông thấy mình khỏe và không còn sự ngại bần thân mình là gánh nặng cho con cháu. Ông Trần cho biết: CLB là nơi để những NCT như tôi được trao đổi, giao lưu và được khám, tư vấn, chẩn đoán các bệnh miễn phí. Được cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo như vậy, chúng tôi rất phấn khởi.

Công tác tuyên truyền được Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh đẩy mạnh qua các hoạt động: phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và các đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền về mục đích, nội dung và kết quả hoạt động của mô hình chăm sóc sức khỏe NCT; biểu dương những tấm gương NCT tiêu biểu... Qua đó nhằm nâng cao trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc, giúp đỡ NCT. Ông Nguyễn Văn Phong, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh cho biết: Để các hoạt động của CLB chăm sóc sức khỏe NCT tại các huyện, thành phố hoạt động hiệu quả, chúng tôi phối hợp với ban chủ nhiệm các CLB cung cấp tài liệu có liên quan đến sức khỏe NCT, đồng thời cũng hỗ trợ một phần kinh phí để duy trì các hoạt động định kỳ 2 lần/năm. Phối hợp với hội NCT của các xã, thị trấn chỉ đạo CLB duy trì bền vững hoạt động theo quy chế đã xây dựng và khuyến khích các CLB phát triển thêm hội viên mới. Hy vọng các hoạt động này sẽ luôn giúp NCT sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội.